

NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng trong giai đoạn 2015 - 2020, tổng dư nợ cho vay toàn ngành Ngân hàng tăng trưởng bình quân 17,5%/năm. Kết quả đó đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng trong việc chủ động thực hiện các giải pháp khơi thông nguồn vốn tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Nguồn vốn của Quỹ Tín dụng nhân dân Hồng Thái (Kiến Xương) đã góp phần tích cực duy trì nghề chạm bạc của địa phương.

Phát huy vai trò nguồn vốn tín dụng

Mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng là quan điểm xuyên suốt được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tập trung thực hiện trong thời gian qua. Cùng với ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cho vay xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, toàn ngành còn quyết liệt triển khai nhiều chương trình trọng điểm như: cho

vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến tháng 8/2020 đạt 22.760 tỷ đồng, chiếm 38,1% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn với gần 114.000 khách hàng còn dư nợ; cho vay tín dụng chính sách với dư nợ đạt 3.077,6 tỷ đồng với hơn 93.000 khách hàng đang vay vốn; cho vay chăn nuôi lợn với dư nợ đạt hơn 2.500 tỷ đồng...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến hết tháng 8/2020, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã cho hơn 189.000 doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất vay vốn với tổng dư

nợ ước đạt 27.270 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng đó đã góp phần quan trọng giúp các địa phương trong tỉnh hoàn thiện và củng cố các tiêu chí NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã được thẩm định đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao đang hoàn thiện hồ sơ và phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản để trình công nhận; 7 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện và thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cho vay nước sạch cũng là một trong những chương trình tín dụng của ngành Ngân hàng góp phần quan

trọng giúp tỉnh về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong thành tích đó có sự đóng góp tích cực của các TCTD trên địa bàn đã cho vay 24 dự án kinh doanh nước sạch nông thôn với số tiền đã giải ngân 385 tỷ đồng, dư nợ cho vay đến hết tháng 8/2020 đạt 250 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh cũng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh vay vốn đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn với dư nợ đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng

Không chỉ giúp các doanh nghiệp, cá nhân và hộ sản xuất vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua ngành Ngân hàng còn tích cực đồng hành, chia sẻ khó khăn

cùng người vay vốn. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trước những tác động của dịch Covid-19, các TCTD trên địa bàn đã chủ động thực hiện các giải pháp như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi suất tiền vay, giảm các loại phí dịch vụ..., giúp khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Đến hết tháng 7/2020, toàn ngành đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 369 khách hàng với dư nợ được cơ cấu 787 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 4.774 khách hàng với số tiền 504 triệu đồng; giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử khoảng 30% đối với tất cả các giao dịch thanh toán qua ngân hàng. Trên cơ sở mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng đặc biệt ở một số ngành, lĩnh vực như vận tải hành khách, kinh doanh gốm sứ, lĩnh vực xuất khẩu hàng dệt may, bông, vải sợi..., các TCTD trên địa bàn còn xem xét cho vay mới với lãi suất giảm từ 0,5 - 1,5%/năm cho hơn 4.900 khách hàng với doanh số cho vay đạt hơn 9.600 tỷ đồng. Ngoài ra, các TCTD cũng thiết lập đường dây nóng của riêng đơn vị, từ đó tiếp nhận, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

ĐẾN HẾT THÁNG 8/2020

- Tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh ước đạt 59.710 tỷ đồng, tăng 1% so với 31/12/2019; trong đó cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20%, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 31% và lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 49% tổng dư nợ cho vay;
- Tỷ lệ nợ xấu của các TCTD ước chiếm 1,05% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn.

Tập trung giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tiên Hải

Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Tiên Hải (diện tích 466ha), thời gian qua, huyện Tiên Hải đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ.



Dây chuyền sản xuất của Công ty Toyota Gosei Thái Bình (khu công nghiệp Tiên Hải).

Ông Vũ Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện, ngay khi triển khai dự án, huyện Tiên Hải đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, chỉ đạo các phòng, ban, địa phương nằm trong vùng dự án làm tốt công tác công bố và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB. Việc đo đạc, kiểm đếm tài sản, công trình kiến trúc, cây cối, hoa màu và áp giá bồi thường được thực hiện chính xác, công bằng, khách quan. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai theo quy định. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đối với những trường hợp người dân chưa hiểu, chưa đồng thuận, lãnh đạo huyện trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, phân tích những lợi ích khi mở rộng KCN đối với phát triển kinh tế - xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Bùi Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho biết: Hầu hết các dự án khi thực hiện nhiệm vụ GPMB đều có những khó khăn, vướng mắc riêng do liên quan đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Vì vậy,

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và bảo đảm quyền lợi của người dân, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư dự án trong công tác GPMB ngay trong bước đầu tiên là tổ chức công bố chủ trương, kế hoạch và các nội dung có liên quan tới các hộ, ngành liên quan, hỗ trợ GPMB; thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất để xây dựng phương án bồi thường chính xác, công bằng, công khai. Đến nay, cơ bản người dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB; trong đó, thị trấn Tiên Hải có 365 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền, còn 5 hộ chưa nhận tiền; xã Tây Giang đã giải phóng xong mặt bằng trong phần quy hoạch KCN, còn 4 hộ thu hồi đất thực phần đất quy hoạch trồng cây xanh chưa GPMB. Đối với giai đoạn 2 của dự án với diện tích 56ha của 347 hộ dân thị trấn Tiên Hải đã lập hồ sơ trích lục địa chính khu đất thu hồi đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Khu vực 14ha trên đất lúa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed tại xã Đông Cơ đang triển khai công tác GPMB.

Ông Đỗ Đức Diệu, Phó Trưởng ban Quản lý dự án KCN Tiên Hải cho biết: Ngay sau khi nhận được mặt bằng sạch, đơn vị đã tập trung triển khai làm hạ tầng giao thông, cây xanh, kho tàng, khu xử lý nước

thải để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Hiện nay, KCN Tiên Hải đã thu hút được một số nhà đầu tư FDI có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng các điều kiện về phát triển công nghiệp bền vững, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Dự kiến trong thời gian tới sẽ thu hút khoảng 20 doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư. Tập đoàn Toyota Gosei, nhà sản xuất hàng đầu thế giới về phụ tùng ô tô, chuyên cung cấp cho hãng xe Toyota (Nhật Bản) đã chọn KCN Tiên Hải để đầu tư nhà máy sản xuất với diện tích 11ha trong đó giai đoạn 1 xây dựng nhà xưởng trên diện tích 5ha đã đi vào hoạt động hơn 1 năm nay, chuyên sản xuất các linh kiện về vô lăng và túi khí ô tô, công suất đạt 160.000 sản phẩm/tháng, tạo việc làm ổn định cho 1.200 công nhân với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

Để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng tiến độ, huyện Tiên Hải đang tập trung phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư, các địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, bổ sung toàn bộ hồ sơ GPMB theo quy định. Đối với những trường hợp không chấp hành thu hồi đất, huyện sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

MINH NGUYỆT

Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh



Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm từ 13 - 15% trong giai đoạn 2020 - 2025, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục phát huy tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tích cực chỉ đạo các TCTD thực hiện nghiêm túc phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, các TCTD cũng cần tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển các sản phẩm dịch vụ; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc, điều kiện, quy trình, thủ tục cho vay, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hoạt động ngành Ngân hàng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; đồng thời, tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

Ông Đỗ Gia Nga, Giám đốc Quỹ TDND Chí Hòa (Hưng Hà)



25 năm qua, Quỹ TDND Chí Hòa đã không ngừng phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy đối với nhân dân địa phương. Từ đầu năm đến nay, Quỹ luôn quan tâm thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả như: cho vay tích tụ ruộng đất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng; cho vay lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sử dụng lao động tại địa phương; cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của người dân... Quỹ đã duy trì được tốc độ tăng trưởng tín dụng ổn định. Đến ngày 31/8/2020, tổng dư nợ cho vay thành viên của Quỹ đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm 31/12/2019; trong đó, cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 20%, cho vay kinh doanh dịch vụ, phát triển ngành nghề chiếm 45% và cho vay phục vụ đời sống chiếm 35% tổng dư nợ cho vay.

Ông Hoàng Công Doanh, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà



Được Quỹ TDND Chí Hòa tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển mô hình chăn nuôi gà để vỗ thịt thực vật rất đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng, gia đình tôi phần khởi lắm. Với nguồn vốn đó, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi với quy mô 1.000 con gà đẻ và 500 con gà thịt, đem lại thu nhập trung bình hơn 200 triệu đồng/năm. Nhờ chăn nuôi có hiệu quả nên không chỉ trả gốc và lãi đúng thời hạn, cuộc sống của gia đình tôi cũng từ đó được khá hơn.

MINH HƯỜNG

Làm giàu từ khai thác cây, rươi

Nằm giáp sông Trà Lý, xã Trà Giang (Kiến Xương) có vùng bãi bồi trù phú tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai thác các đối tượng thủy sản tự nhiên. Gia đình ông Đặng Văn Lĩnh ở thôn Diệm Nam lãi 300 triệu đồng mỗi năm nhờ thu hoạch cây, rươi tự nhiên kết hợp với chăn nuôi tổng hợp.

Hiện đồn điền đối thừa, tiến hành quy hoạch vùng chăn nuôi, khai thác, nuôi trồng thủy sản trung. Ông Lĩnh đã mạnh dạn đầu tư 10 mẫu đất với mục đích cải tạo để xây dựng gia trại chăn nuôi tổng hợp. Tuy nhiên, thấy vùng đất bãi cỏ mọc um tùm, có nhiều cây trù ngụ, ông nảy sinh ý tưởng giữ nguyên môi trường sinh thái sẵn có để nuôi cây tự nhiên, chỉ đào đắp bờ bao xung quanh chắc chắn vừa tránh cây bị thất thoát vừa làm chỗ cho cây đào hang trú ngụ.

Ông Lĩnh cho biết: Nuôi cây tự nhiên không mất nhiều công sức cũng như chi phí đầu tư con giống, thức ăn. Con cái theo nước sông tự nhiên vào vùng bãi, tự đào hang trú ngụ và sinh sản, thức ăn hàng ngày là cây cỏ tự nhiên có sẵn trong bãi đầm. Để cây sống và sinh sản thuận lợi, điều quan trọng nhất là bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch. Thời điểm thu hoạch cây thường từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Cách thu hoạch cây cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng

những chiếc chai nhựa có miệng rộng và sâu lòng, cho vào chai một ít thức ăn rồi đặt xung quanh bờ để qua đêm, cây sẽ chui vào chai ăn và không thể bò ra ngoài, sáng hôm sau chỉ cần thu gom các chai lại để bắt cây. Hết mùa thu hoạch cây cũng là lúc đến mùa thu hoạch rươi, tôi lấy nước vào ruộng để làm ẩm đất, tạo điều kiện cho rươi ngoi lên và sinh trưởng, sau đó dùng vợt bắt rươi. Vào mùa thu hoạch, bình quân mỗi ngày gia đình ông Lĩnh bắt được 10 - 20kg cây, tùy từng thời

điểm cây có giá bán từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Đối với rươi, vụ thu hoạch chỉ diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch hàng năm, trung bình khoảng 3 - 3,5 tạ/vụ, giá bán từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Cây và rươi là những thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng được người tiêu dùng ưa chuộng nên gia đình ông Lĩnh không phải lo đầu ra, thu hoạch đến đâu thương lái đến thu mua đến đấy. Như vậy, chỉ từ khai thác cây và rươi tự nhiên, mỗi năm gia đình ông Lĩnh lãi hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, diện tích xung quanh bãi đầm nuôi cây, rươi, gia đình ông xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn và gia cầm, trồng cây ăn quả, cây hờ. Hiện gia đình ông có 500 cây hòe, 500 cây mít

và hàng nghìn cây chuối. Từ chăn nuôi và trồng trọt, gia đình ông lãi thêm gần 100 triệu đồng/năm.

Nhờ phát huy thế mạnh của địa phương mà gia đình ông Lĩnh có nguồn thu ổn định từ đó cải thiện

cuộc sống, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

THANH HUÂN



Đặt bẫy bắt cây.